



### สาสน์จากท่านผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจถึงนักศึกษา

ปัจจุบันนี้การศึกษาต่อมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากสภาพการแข่งขันของสถานประกอบการ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทุกหนทุกแห่งต่างก็ต้องการรับบุคลากรที่มีทั้งทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีเข้าทำงานแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจนั้น ๆ ได้

ดังนั้นการที่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้นั้น จะต้องอาศัยทั้งความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้น ทักษะความมีระเบียบวินัยในตัวของนักศึกษาเอง ประกอบกับความรู้ ความมีคุณภาพ และประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนความพร้อมและความทันสมัยต่อเทคโนโลยีของสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ทางวิทยาลัยฯจัดเตรียมไว้ให้อีกด้วย

ตั้งปรัชญาหรือเอกลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “สร้างคนให้มีปัญญา สร้างความก้าวหน้าให้ออนาคต” และ คำขวัญหรืออัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวินัย ก้าวไกลเทคโนโลยี” ผมและคณาจารย์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะพัฒนาเยาวชนในวันนี้ให้กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีคุณภาพของประเทศต่อไปในวันข้างหน้า วิทยาลัยฯจึงได้พัฒนาทั้งตัวอาคารเรียน สถานที่ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนของวิทยาลัยฯให้มีคุณภาพอยู่เหนือระดับมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ให้สมกับที่เป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครองและสังคมตลอดกว่า 33 ปีที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต

(นายบำรุง ศิริมังคละ)

อดีตที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี ระดับ 10

ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ



### สาส์นจากท่านผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจถึงนักศึกษา

ในโลกปัจจุบัน การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใฝ่คว้าหาความรู้ไม่  
ว่าจะเป็นความรู้ด้านทฤษฎีหรือปฏิบัติอยู่เสมอเป็นการเติมเต็มให้ชีวิตประจำวัน ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของ  
สังคมสร้างโอกาสให้ตนเองในการแสวงหาความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต  
การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีบทบาทอย่างมาก ต่อผู้ที่ประสงค์ความก้าวหน้าจะสังเกตได้ว่าผู้ที่ได้รับ  
การศึกษามักเป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีในการประกอบสัมมาชีพ สร้างประโยชน์ในส่วนรวม  
เหล่านี้มาจากการศึกษาทั้งสิ้น

ดังนั้น เมื่อเราได้ทราบถึงประโยชน์ของการศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว นักศึกษาได้เริ่มปฏิบัติ  
ในการศึกษาหาความรู้จากระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงไปอีก ก็นับได้ว่านักศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา  
อย่างแท้จริง ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบผลสำเร็จในการศึกษา พัฒนาตนเองไปสู่ความมั่นคง  
ในชีวิตตลอดไป

(ดร.วริศรา ศิริมังคละ)

ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ